



## ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง  
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  
ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด และมีความประสงค์  
ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ  
การคัดเลือกที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและประเมินคุณลักษณะของบุคคลพร้อมทั้งระบุ  
เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ  
และผลงานในเบื้องต้น ก่อนเสนออธิบดีพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด  
และให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องโดยสรุป สัดส่วน  
ของงานที่ตนปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) อย่างเปิดเผย นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมทางหลวงกำหนด จึงขอประกาศรายชื่อ  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางภิญจิรา ยินดีสุข ตำแหน่งวิศวกรโยธา  
ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๘๓ กลุ่มงานออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ

กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่จัดส่งผลงานภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ประกาศผล  
การคัดเลือก หน่วยงานต้นสังกัดต้องชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อใช้  
เป็นข้อมูลในการติดตาม และรายงานผลเสนออธิบดีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือสงสัยในคุณสมบัติและเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ที่  
ได้รับการคัดเลือก ให้แจ้งหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง เลขที่ ๒/๔๘๖ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และกรมทางหลวง  
จะดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายสรวิศ ทรงศิริโล)  
อธิบดีกรมทางหลวง

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
(แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน	สัดส่วน	ผู้ร่วมดำเนินการ
๑.	นางภัณฑิรา ยินดีสุข วิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๘๓ กลุ่มงานออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ	ผลงานลำดับที่ ๑ เรื่อง การออกแบบทางหลวงหมายเลข ๓ สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน ๒ (กม.๕๓+๑๖๐.๐๐๐ - กม.๕๘+๘๗๕.๐๐๐)  ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง การออกแบบทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๒ ทางบริการด้านนอกของ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน (กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ RT. - กม. ๑๓+๖๐๐.๐๐๐ RT.)  ข้อเสนอแนวความคิดฯ เรื่อง การพัฒนาภูมิทัศน์ทางเดินเท้าด้วยพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete)	๘๐ %  ๘๐ %	นายเพิ่มวุฒิ บุรพาศิริวัฒน์ ๑๐% นายอิทธิเชษฐ์ อุตะธีร์วิชัย ๑๐%  นายเพิ่มวุฒิ บุรพาศิริวัฒน์ ๑๐% นายอิทธิเชษฐ์ อุตะธีร์วิชัย ๑๐%